

<b>ชื่อเรื่อง</b>	ความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว สถานบันเทิงยามค่ำคืนตอนนโยบายการจัดระเบียบสังคมจากทางภาครัฐ
<b>ผู้ศึกษาค้นคว้า</b>	สิริวิวัฒน์ ช่วยชูวรรณันท์
<b>ที่ปรึกษา</b>	ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์
<b>ประเภทสารนิพนธ์</b>	การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศ.ม. สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ ท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552
<b>คำสำคัญ</b>	สถานบันเทิง

### บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา เรื่อง ผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงยามค่ำคืนจากนโยบายภาครัฐกรณีศึกษา ร้านคาราโอเกะในเขตลาดพร้าว รัชดา และ สุทธิสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและรูปแบบการบริการของสถานบันเทิงยามค่ำคืนเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบสังคม และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อนโยบายพระราชบัญญัติและกฎกระทรวง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการสถานบันเทิงยามค่ำคืนซึ่งได้แก่ 1. ร้านJungle ถนนเกษตรนวมินทร์ 2. ร้าน Shop ถนนรัชดา ซอย 4 3. ร้านมะลิลา ถนนลาดพร้าว ซอย 2 โดยการสัมภาษณ์ และผู้มาใช้บริการ ได้แก่ ลูกค้าที่มาใช้สถานบันเทิงในเขตลาดพร้าว รัชดา และถนนเกษตร-นวมินทร์ ที่มีอายุมากกว่า20 ปีขึ้นไปตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน 300 คนโดยใช้แบบสอบถาม พบว่าผู้ใช้บริการสถานบริการส่วนมาก เป็นชาย อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้รวมต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีอาชีพพนักงานบริษัท มีความไม่ชื่นชอบ รูปแบบที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวกลางคืน ร้านอาหารมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 36.67 มีความถี่ในการท่องเที่ยวกลางคืนในแต่ละเดือนที่ 2 - 4 ครั้ง / เดือน สาเหตุในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อนร่วมงาน ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการมาเที่ยวแต่ละครั้งเป็นตัวท่านเอง ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเที่ยวกลางคืนแต่ละครั้งอยู่ต่ำกว่า 1,000 บาท ส่วนใหญ่ทราบข่าวภาครัฐออกนโยบายมาควบคุมร้านคาราโอเกะ และเห็นด้วยเกี่ยวกับการออกนโยบายของภาครัฐในการควบคุมร้านคาราโอเกะ จากนโยบายภาครัฐออกมาควบคุมในการท่องเที่ยวยามค่ำคืนไม่ส่งผลให้พฤติกรรมการท่องเที่ยว แต่ทำให้การเลือกที่ท่องเที่ยวในสถานบริการอย่างอื่นที่ไม่ใช่คาราโอเกะและการเลือกที่จะท่องเที่ยวสถานบันเทิงใดเป็นการทดแทน เลือก ผับ , เคาเฟ่ , บาร์ และไม่กระทบต่อผู้ใช้บริการเพราะยังมีการไปเที่ยวตามปกติ นอกจากนี้นโยบาย

ของภาครัฐไม่ได้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง และความคิดเห็นของผู้ประกอบการสถานบันเทิงส่วนใหญ่มีความเห็นในนโยบายการจัดระเบียบสังคมมีรูปแบบสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยมีความเป็นอิสระเสรีมากขึ้น มีกิจกรรมในการผ่อนคลายหลากหลาย สถานบันเทิงเป็นสถานที่ที่มีคนนิยมใช้บริการเพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดระเบียบยอมเป็นเรื่องที่สำคัญในการแก้ปัญหาสิ่งเสพติด หรือแม้กระทั่งการค้าประเวณีได้บ้าง หลังจากผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐทำให้ผู้ใช้บริการ และรายได้ลดลงบ้างแต่ไม่ได้มีนัยสำคัญมากนัก เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้บริการรู้ว่าสถานบริการต้องเปิดและปิดเวลาใด ทั้งความต้องการใช้บริการมีมากจึงมีการปฏิบัติตามระเบียบได้ สิ่งที่มีผลกระทบต่อรายได้ และจำนวนผู้ใช้บริการที่เป็นเรื่องที่สำคัญนั้นเป็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจ ที่จะสะท้อนออกมาได้เร็วมาก ถ้าสถานประกอบการใดปฏิบัติผิดกฎระเบียบนโยบายของภาครัฐ ควรมีการจัดการขั้นเด็ดขาด และเห็นด้วยกับนโยบายการจัดระเบียบสังคมของภาครัฐ เพราะเห็นว่าสามารถลดปัญหาของสังคมได้ แต่ควรจัดการให้รัดกุมและผู้ที่คุมกฎระเบียบควรปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เทียงตรง นอกจากนี้เห็นว่านโยบายภาครัฐมิได้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมากนัก เพราะคนเที่ยวก็มีความต้องการในการใช้บริการอยู่ตามปกติ เพียงมีข้อจำกัดด้านเวลาเกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับปัญหาที่จะตามมาย่อมมีความคุ้มค่ามากกว่า